

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มการนำเข้าผลผลิตไม้  
หลังการลดค่าเงินบาท

**ไพโรจน์ นิวาสวัต**

**สวัสดิ์** ลาซโรจน์

งานพัฒนาเศรษฐกิจป่าไม้  
ฝ่ายเศรษฐกิจป่าไม้  
กองแผนงาน  
กรมป่าไม้

มีนาคม 2528

## คำนำ

ผลจากการที่รัฐบาลประกาศให้มีการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา และลดค่าเงินบาท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2527 ได้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ ถึงผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจทุกด้านอย่างกว้างขวาง กรมป่าไม้ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะมีต่อภาวะการนำเข้ามาซึ่งท่อนและไม้แปรรูปจากต่างประเทศเช่นกัน จึงได้ติดตามความเคลื่อนไหว และความเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับมา ข้อศึกษา สถานการณ์และแนวโน้มการนำเข้าผลผลิตไม้หลังการลดค่าเงินบาท จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ จึงหวังว่ารายงานนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจตามสมควร

กรมป่าไม้

## ปัญหาการดำเนินงานและแนวโน้มการนำเข้าผลผลิตไม้ หลังการลดค่าเงินบาท

### 1. บทนำ

จากการที่สภาพป่าไม้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าของชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ **ในหลายพรรณไม้ต่าง ๆ** ในอดีตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาป่าไม้และผลผลิตจากป่าไม้ได้ตอบสนอง **ความต้องการ** ของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น สนองความต้องการ **การใช้ไม้** ของประชาชนภายในประเทศได้อย่างพอเพียง เป็นแหล่งรายได้และเงินตราต่างประเทศ เป็นแหล่งการจ้างแรงงาน เป็นการบรรเทาความรุนแรงของสภาพดินฟ้าอากาศ **และอนุรักษ์** สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ภาพเหตุการณ์แบบนี้กำลังเลือนหายไป ซึ่งเป็นผลจากการที่ได้ **มีการนำ** ทรัพยากรป่าไม้มาใช้จนเกินกำลังที่จะสร้างทดแทนได้นั้น ก่อให้เกิดผลร้ายต่อ **เศรษฐกิจ** ในที่สุดและแนวความคิดที่จะยึดถือให้ป่าเป็นแหล่งผลิตที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทาง **เศรษฐกิจ** เจริญเติบโตงอกงามและให้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปได้เรื่อย ๆ เช่น ที่ผ่านมานั้น **จำเป็นต้องมีการปรับใช้** โดยเฉพาะการวางแผนการผลิตต้องแยกแยะและประสานประโยชน์กับสาขา **การผลิตอื่น ๆ** มากยิ่งขึ้น เพราะระบบเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันได้เติบโตและมีความสลับ **ซับซ้อน** มากขึ้นทุกที

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตป่าไม้ ในข้อที่ว่าเป็นแหล่งนำเงินตราต่างประเทศ **ประเทศ** เข้าประเทศนั้น เป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว เพราะปัจจุบันเราต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศ **ประเทศ** ไปปีละไม่ใช่น้อย ในการนำเข้าผลผลิตป่าไม้ รายงานฉบับนี้จะมุ่งเสนอผลการศึกษา **และวิเคราะห์** ถึงสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการนำเข้าผลผลิตไม้ หลังจากที่รัฐบาลประกาศ **ลดค่าเงินบาท** เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2527 เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะมีต่อมูลค่าการนำเข้าผลผลิต **ไม้จากต่างประเทศ**